

Số: /KH- MNHM

Thanh Minh, ngày tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ năm học 2023-2024

Thực hiện công văn số 1243/PGD&ĐT- GDMN ngày 23/08/2023 của Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2023-2024;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường mầm non Hòa Mi và tình hình thực tế của nhà trường,

Trường mầm non Hòa Mi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC, CNCH năm 2023-2024 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn đơn vị về nguy cơ, tác hại của việc cháy nổ, từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, CNCH không chỉ ở tại cơ quan, đơn vị mà cả ở gia đình, nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy nổ xảy ra, nhất là trong mùa nắng nóng khô hanh.

2. Mục tiêu cụ thể

Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC, CNCH của Trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền PCCC, CNCH trong toàn đơn vị đảm bảo chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền về PCCC và CNCH.

Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PCCC, CNCH tại đơn vị được tập huấn về kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH.

Kiên quyết không để xảy ra các trường hợp hỏa hoạn, cháy nổ nào trong cơ quan.

II. Nội dung kế hoạch

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác PCCC,CNCH của đơn vị, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PCCC,CNCH phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể.

Tổ chức triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH, xây dựng trường học an toàn.

Kết hợp triển khai công tác PCCC.CNCH với công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Cập nhật, theo dõi thường xuyên các trường hợp có nguy cơ xảy ra cháy nổ, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. thường xuyên, liên tục qua các buổi chào cờ. sinh hoạt chủ nhiệm, họp CBCC... nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cụ thể như sau:

+ Lòng ghép nội dung về PCCC,CNCH vào các giờ dạy chính khóa, qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

+ Dán hình ảnh hướng dẫn về các bước thực hiện khi xảy ra sự cố cháy tại phòng Thư viện - thiết bị... .

Tổ chức các hoạt động giao lưu về PCCC,CNCH nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, khắc phục và hạn chế nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn

Cử người tham gia tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản do PGD tổ chức.

4. Công tác kiểm tra, khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây cháy nổ và xử lý khi hỏa hoạn xảy ra

Phối hợp với Công an xã phường, thành phố, trạm Y tế, tham mưu với chính quyền tổ chức khảo sát nguy cơ PCCC,CNCH trong và ngoài nhà trường; phân tích, xác định rõ nguyên nhân gây nguy cơ cháy nổ, từ đó bổ sung những biện pháp PCCC,CNCH có hiệu quả.

Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ gây cháy nổ, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường; Chủ động xây dựng phương án thoát hiểm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi xảy ra hỏa hoạn; xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định khi có hỏa hoạn.

Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, vật liệu cháy nổ trong cơ quan nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ gây cháy nổ:

+ Kiểm tra đường dây điện dẫn vào các phòng làm việc, phòng học,...

+ Kiểm tra nơi lưu trữ hồ sơ học sinh ở các nhóm lớp; phòng chức năng, đồ dùng, trang thiết bị

+ Kiểm tra lại các dụng cụ cần thiết để phòng cháy chữa cháy: bình CO₂, các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy...

+ Kiểm tra tình trạng các phương tiện chữa cháy, biển báo, biển cấm, tiêu lệnh, nội dung PCCC,CNCH.

+ Kiểm tra các bồn chứa nước, trang bị hệ thống dây dẫn nước, các vật liệu có khả năng chữa cháy sẵn sàng chống cháy khi sự cố xảy ra.

+ Kiểm tra tính an toàn của hệ thống đường dây điện, thay mới đường dây cũ.
Tổ chức lực lượng PCCC, CNCH ứng trực 24/24 vào các ngày nghỉ, lễ, tết.
Chuẩn bị các phương tiện tại chỗ sẵn sàng chữa cháy kịp thời và hiệu quả khi có hỏa hoạn xảy ra.

5. Chế độ thông tin, báo cáo, thống kê

Thường xuyên báo cáo tình hình PCCC, CNCH trong đơn vị về PGD.

IV. Tổ chức thực hiện

Tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Chỉ đạo cho đồng chí bảo vệ, nhân viên TVTB kiểm tra hệ thống điện, thường xuyên vệ sinh thư viện...

Theo dõi và tổ chức kiểm tra, khảo sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch PCCC, CNCH tại đơn vị.

Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch PCCC, CNCH của đơn vị.

Lồng ghép nội dung giáo dục PCCC, CNCH, xây dựng trường học an toàn vào chương trình chính khóa; tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tập trung vào các chuyên đề về PCCC, CNCH trong trường học.

Triển khai công tác PCCC, CNCH đến Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường - gia đình - học sinh về công tác PCCC, CNCH.

Tiến hành dọn dẹp sắp xếp lại phòng thư viện, thiết bị, đồ dùng dạy học, các tủ chứa sách vở, hồ sơ và phương tiện, dụng cụ khác... sao cho ngăn nắp, thông thoáng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy xảy ra.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Phòng GDĐT theo quy định (báo cáo thường xuyên; Báo cáo đột xuất khi có bất thường xảy ra hoặc công văn yêu cầu).

Yêu cầu các đồng chí CB-GV-NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT(B/c);
- Công an xã "để phối hợp chỉ đạo";
- Trạm y tế xã "để phối hợp thực hiện";
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Hồng Thắm

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ

Năm học 2023 - 2024

THÁNG	NỘI DUNG THỰC HIỆN	GHI CHÚ
Tháng 9/2023	<ul style="list-style-type: none">- Trưởng ban lên kế hoạch phòng cháy chữa cháy cho năm học 2023 – 2024- Họp ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy.- Họp nhà trường triển khai công tác phòng cháy chữa cháy tới toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên.- Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ.- Nhà bếp, các lớp kiểm tra lại tất cả các thiết bị điện, bình ga, bếp ga. Bếp củi.- Đ/C Lò Văn Quân - Bảo vệ KT lại các bình chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng toàn trường	
Tháng 10/2023	<ul style="list-style-type: none">- KT, Sửa chữa hệ thống đường nước, bể chứa nước- Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ.	
Tháng 11/2023	<ul style="list-style-type: none">- Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ.- Ban chỉ đạo hướng dẫn lại tập thể cán bộ giáo viên cách phòng cháy và qui trình chữa cháy khi có sự cố xảy ra	
Tháng 12/2023	<ul style="list-style-type: none">- KT lại các đường nước phục vụ cho phòng chống cháy nổ, KT thay thế 1 số ổ điện, đường dây điện bị hỏng- Báo cáo 6 tháng công tác pccc.	
Tháng 1/2024	<ul style="list-style-type: none">- Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm,	

	các chất dễ gây ra cháy nổ.	
Tháng 2/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tập huấn lại cho CBGV CNV cách sử dụng bình chữa cháy, cách thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra. - Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ. 	
Tháng 3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - KT lại đường ống dẫn ga, bếp ga, các đường ống dẫn nước phục vụ phòng chống cháy. - Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ. 	
Tháng 4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên kiểm tra các thiết bị dễ gây ra cháy trong toàn trường. - Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ. 	
Tháng 5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Các đồng chí trong ban chỉ đạo, tổ trưởng, giáo viên trong ban chỉ đạo đôn đốc các thành viên, tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh không sử dụng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, các chất dễ gây ra cháy nổ. - Nhà bếp, các khối lớp kiểm tra lại thiết bị điện, bình ga, bếp ga, các thiết bị dễ gây ra cháy nổ, các bình chữa cháy, các đường ống dẫn nước trước khi nghỉ hè. - Tổng kết đánh giá những kết quả đã làm được, cần rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt trong 1 năm học. 	
Tháng 6, 7, 8/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng ban tham mưu với phòng Giáo dục xin kinh phí sửa chữa, mua bổ xung thêm các thiết bị còn thiếu phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. - Báo cáo sơ kết công tác PCCC tại đơn vị. 	